

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂN YÊN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Số: /UBND-LĐT&XH
V/v thúc đẩy chuyển đổi số
trong chi trả an sinh xã hội
không dùng tiền mặt.

Tân Yên, ngày tháng 12 năm 2022

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Các cơ quan Trung ương, tỉnh trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6367/UBND-KGVX ngày 20/12/2022 về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn toàn văn nội dung Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Triển khai tổ chức thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền đối với đối tượng thuộc phạm vi của cơ quan, đơn vị đang trực tiếp chi trả.

Tiếp tục vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Nhân dân thực hiện đầy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công như thuế, điện, nước, học phí, viện phí,...

2. Phòng LĐT&XH huyện

Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức rà soát, làm sạch số liệu về đối tượng an sinh xã hội thuộc phạm vi quản lý để làm cơ sở đối soát, đồng bộ thông tin dữ liệu về các đối tượng hưởng an sinh xã hội khi cơ quan chuyên môn cấp trên triển khai và hướng dẫn thực hiện.

Chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước, các đơn vị cung ứng dịch vụ trên địa bàn huyện (Bưu điện huyện, VNPT, Viettel, các tổ chức ngân hàng,...) triển khai hỗ trợ mở tài khoản cho công dân đang thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội. Phối hợp hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các tổ chức thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội.

Tham gia nghiên cứu, xây dựng Đề án thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt cho đối tượng người có công với cách mạng theo hướng dẫn của cơ quan chuyên

môn cấp trên.

Thực hiện các giải pháp tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân và các đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội đồng thuận trong quá trình chuyển đổi hình thức chi trả trợ cấp từ tiền mặt sang không dùng tiền mặt. Đồng thời, phối hợp tuyên truyền việc cung cấp chức năng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID để người dân có thể đăng ký tài khoản an sinh xã hội, mở tài khoản ngân hàng.

3. Công an huyện

Chủ trì phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND các xã, thị trấn (Tổ công tác Đề án 06, công chức VHXXH) thực hiện rà soát, đối chiếu, xác thực thông tin về các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thu thập, cập nhật thông tin về tài khoản của công dân trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử để phục vụ việc chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông của huyện thực hiện tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn có chính sách ưu đãi đối với các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội từ ngân sách nhà nước khi đăng ký và sử dụng tài khoản mobile money.

4. Bảo hiểm xã hội huyện

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị cung ứng dịch vụ trên địa bàn huyện (Bưu điện huyện, VNPT, Viettel, các tổ chức ngân hàng,...) triển khai hỗ trợ mở tài khoản cho công dân đang thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội thuộc phạm vi chi trả của Bảo hiểm xã hội.

Tiếp tục phối hợp với đơn vị cung ứng dịch vụ hỗ trợ thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và chi trả cho đối tượng theo hướng tạo điều kiện thuận lợi, có cơ chế ưu đãi nhằm khuyến khích người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp nhận tiền qua tài khoản cá nhân.

5. Các chi nhánh, Phòng giao dịch Ngân hàng trên địa bàn

Theo hướng dẫn, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bắc Giang và cơ quan chuyên môn cấp trên phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các tổ chức, đơn vị có liên quan triển khai chi trả qua tài khoản đối với đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội từ ngân sách nhà nước.

Triển khai các chính sách hỗ trợ, ưu đãi về phí dịch vụ thanh toán cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội khi mở, sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử. Đồng thời, xem xét ưu tiên bố trí điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người hưởng trợ cấp an sinh

xã hội nhận tiền qua thẻ.

6. UBND các xã, thị trấn

Triển khai, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn (Tổ công tác Đề án 06, công chức VHXX) lập danh sách, rà soát dữ liệu về đối tượng an sinh xã hội, phối hợp với lực lượng công an trong việc xác minh thông tin về đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Triển khai kịp thời các giải pháp để thống kê, lập danh sách đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội đột xuất (ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai...) trên địa bàn.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, tổ chức có liên quan thực hiện tuyên truyền phương án chi trả trợ cấp an sinh xã hội qua tài khoản (không dùng tiền mặt) đối với các đối tượng thuộc phạm vi./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, LĐT&XH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Ngô Quốc Hưng